



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

เชิญชวนเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ สามล้อ-สี่ล้อเล็ก ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม ทำดีเพื่อพ่อ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด และ ขบวนการสหกรณ์ จัดโครงการและกิจกรรม “5 ธันวาคม ทำดีเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสสมหมายมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เพื่อถวายเป็นความจงรักภักดีและเป็นการ เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดขึ้นปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง

นายสมชาย ชาญนรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า โครงการ 5 ธันวาคม ทำดีเพื่อพ่อ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งเริ่มต้นจาก สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด ซึ่งถือเป็นสหกรณ์บริการประเภทหนึ่ง ได้ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการรถแท็กซี่ และสามล้อ-สี่ล้อเล็ก จะวิ่งให้บริการประชาชนทั่วไป ในวันที่ 5 ธันวาคม ของแต่ละปี โดยรถแท็กซี่ สามล้อ-สี่ล้อเล็กทุกคันที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสติ๊กเกอร์โครงการและติดตั้งกล่องสัญลักษณ์ โครงการ 5 ธันวาคม ทำดีเพื่อพ่อไว้ภายในรถ เพื่อรับค่าโดยสารของผู้โดยสารที่จะนำหยอดลงกล่อง รับชำระค่าโดยสาร ซึ่งติดไว้ที่ด้านหลังของเบาะนั่งหน้า เพื่อให้ผู้โดยสารชำระค่าโดยสารลงกล่องโครงการ โดยจะชำระมากกว่าหรือเท่ากับค่าโดยสารจริงก็ได้

นอกจากนั้น ขบวนการสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ จะนำกล่องโครงการ ไปตั้ง ณ ที่ทำการของสหกรณ์ นั้น ๆ เพื่อรับเงินร่วมสมทบทุนจากพี่น้องชาวสหกรณ์ และจากประชาชนทั่วไป เงินที่รวบรวมได้จากการร่วมโครงการนี้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งในปี 2552 ที่ผ่านมาสามารถรวบรวมเงินได้เป็นจำนวน 300,000 บาท และได้นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

นายเดโช เขียมชีรางกูร ประธานสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด ได้สนับสนุนค่าเชื้อเพลิงให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ คันละ 300 บาท ซึ่งแต่ละสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ อาจจะสนับสนุนแตกต่างกันไป ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์และกล่องรับเงิน จำนวน 350 กล่อง ส่วนสมาชิกผู้ขับรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าเช่าจากผู้ประกอบการรถแท็กซี่ จะงดเก็บค่าเช่าจากสมาชิก ผู้เช่าขับรถที่เข้าร่วมโครงการในวันนั้นด้วย

“ในปี 2553 นี้ ได้ตั้งเป้ารถแท็กซี่ สามล้อ-สี่ล้อเล็กที่จะเข้าร่วมโครงการ ไว้ที่จำนวน 300 คัน โครงการนี้เป็นโครงการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงถึงพลังศักยภาพของชาวสหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิก ขบวนการสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งสหกรณ์แท็กซี่ สามล้อ-สี่ล้อเล็กให้ร่วมกันเข้าร่วมโครงการให้มากที่สุดเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของขบวนการสหกรณ์ ในการร่วมทำประโยชน์และช่วยเหลือสังคม เพราะเงินที่ได้จะนำไปพัฒนาในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัดและเครือข่ายผู้ขับรถแท็กซี่ สามล้อ ได้กำหนดให้มีพิธีปล่อยคาราวานรถที่เข้าร่วมโครงการเพื่อออกวิ่งให้บริการแก่ประชาชน ในวันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2553 นี้ เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าอาคาร กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ” ประธานสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ กล่าว

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 โทร. 02-241-5902 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 โทร. 02-914-5412 และสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด โทร. 02-424-8111.